

# Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VISTIP và KOSME

Ngày 19/9/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập KH&CN quốc tế (VISTIP) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp Hàn Quốc (KOSME) thuộc Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Bà Bùi Thị Huy Hợp, Phó Giám đốc phụ trách VISTIP và ông Kim Moon Hwan, Phó Chủ tịch KOSME đại diện cho hai cơ quan thực hiện việc ký kết biên bản ghi nhớ này.



Ông Kim Moon Hwan (bên trái) và bà Bùi Thị Huy Hợp (bên phải) tại buổi ký kết

Đến dự và chứng kiến lễ ký kết còn có đại diện một số vụ, cục chức năng của Bộ KH&CN (Cục Ứng dụng công nghệ, Vụ Pháp chế...), chuyên gia, cán bộ chủ chốt của VISTIP; lãnh đạo phòng ban chức năng của KOSME và lãnh đạo của một số đối tác doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trước khi ký MoU, bà Bùi Thị Huy Hợp đã giới thiệu một số thành tựu mà VISTIP đạt được kể từ khi đơn vị được thành lập, đặc biệt nhấn mạnh tới những kết quả hoạt động đạt được với sự hợp tác, hỗ trợ của Tập đoàn Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc – SBC (tiền thân của KOSME hiện nay) từ năm 2014 đến nay. Để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai sớm và có hiệu quả, bà Bùi Thị Huy Hợp đề nghị ngay sau Lễ ký hai bên tiến hành lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động mà hai bên đã thảo luận thực hiện trong năm 2022 này và cùng thống nhất các hoạt động cho các năm tiếp theo.

Về phần mình, ông Kim Moon Hwan đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của KOSME từ năm 1978 đến nay với mục tiêu và kết quả đạt được rất ấn tượng qua các giai đoạn. Là một tổ chức hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc hiện KOSME có 33 văn phòng trụ sở trong nước, 17 trường đào tạo doanh nhân trẻ khởi nghiệp và 6 viện nghiên cứu. Theo ông Kim Moon Hwan, hiện nay KOSME đã thiết lập 27 văn phòng đại diện trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp nước sở tại thông qua đổi mới sáng tạo công nghệ và quản trị doanh nghiệp. VISTIP và KOSME đã và đang duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị kể từ năm 2014 – là năm KOSME thành lập văn phòng tại Hà Nội đến nay.

Tại Lễ ký, ông Kim Moon Hwan đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới VISTIP đã nhiệt tình giúp đỡ KOSME “rất nhiều trong quá trình triển khai chương trình kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xe điện cá nhân, chương trình tư vấn đổi mới sáng tạo APEC” năm 2022. Ông cũng nêu rõ kỳ vọng của KOSME qua việc ký kết hợp tác lần này “sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực để từ đó doanh nghiệp hai nước đạt được nhiều thành quả đôi bên cùng có lợi”. KOSME cam kết sẽ nỗ lực hết mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan “sẽ không chỉ là quan hệ hợp tác trong ngắn hạn mà sẽ trở thành mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững.”



*Các đại biểu tham dự Lễ ký chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện VISTIP và KOSME*

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa VISTIP và KOSME nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực hơn nữa giữa VISTIP và KOSME mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc 1992 - 2022. Với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mình, hoạt động hợp tác giữa VISTIP và KOSME đã, đang và sẽ góp phần tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao KH&CN ở Việt Nam và Hàn Quốc lên tầm cao mới.

*Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).*